




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โกดังพลูระเบิด จ.นราธิวาส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, newtv, pptv36, hfocus, thailandplus, springnews, TNN)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยความคืบหน้าการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบมลพิษในสิ่งแวดล้อม รัศมี 500 เมตร พบว่า ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ส่วนคุณภาพน้ำยังไม่เหมาะสมทั้งการอุปโภคและบริโภค จึงเสนอให้ใช้แหล่งน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนการดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ ทีม MCATT ได้ให้การปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นแล้ว สำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ยังได้รับการดูแลเพิ่มเติมด้วย Crisis intervention</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, newtv, prd., ch7)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ส่งทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ทีม SEhRT) ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ร่วมกับ สสจ. นราธิวาส และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ลงพื้นที่ประเมินสภาวะทางสุขภาพประชาชน พร้อมทั้งจัดการด้านสุขาภิบาล เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารพิษ และเชื้อโรคในแหล่งอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ในศูนย์อพยพผู้ประสบภัย และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังพลูระเบิด</p> <p>- นพ.อรรถสิทธิ์ แดงมณี ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เผยว่า ได้เก็บตัวอย่างน้ำใช้เพื่อตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีในพื้นที่ พบว่า ค่าความขุ่นเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ จึงแนะนำให้ประชาชนใช้น้ำที่ทางหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเตรียมให้บริการ จนกว่าจะทราบผลตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีเชิงลึกทางห้องปฏิบัติการฯ ในอีก 3 วัน</p>	-
<p>โครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยร่วมกับเนสท์เล่ ขับเคลื่อนโครงการ 13 สัปดาห์ 13 ภารกิจ พิชิตสุขภาพดี ในการกระตุ้นและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้คนในชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ประสานการทำงานกับหน่วยบริการในชุมชน เข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย</p> <p>- นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า จ.เชียงใหม่ อัตรารายไข้เลือดออกสูง โดย อ.เมืองเชียงใหม่ เข้าเกณฑ์ประกาศโรคระบาด รอล้าง 31 ก.ค. กรมควบคุมโรค จะประกาศเป็นพื้นที่ระบาดตามมาตรา 9 พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือไม่ กำชับทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมให้ตั้งศูนย์ EOC ขอประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ)</p> <p>- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค วิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม "ทันระบาด" เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกแบบเชิงรุกสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต่อยอดสู่แอปฯ "รู้ทัน" เพื่อเป็นเครื่องมือให้ ปชช. ใช้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคโควิด 19 ฝุ่น PM2.5 ค่าดัชนีความร้อนที่อาจนำไปสู่โรคลมแดด รวมถึงสภาพอากาศ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ เผยประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรแล้วมากกว่า 120 ราย สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในปีนี้มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ โรคไม่รุนแรงจึงเห็นได้ว่าอัตราเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่จะเกิดในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย ประเทศไทยยังพบประปรายอยู่ตลอด แต่ความตื่นตัวปัจจุบันน้อยกว่าในระยะแรก ๆ จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจ การระบาดของโรคโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการระบาดในประเทศไทย</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันทันตกรรม ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลชวนเชื่อ หมอแนะนำให้เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้แปรงสีฟันรูปตัวยูเพื่อลดปัญหาทางช่องปาก เป็นข้อมูลเท็จ รูปร่างของแปรงสีฟันรูปตัวยูไม่สามารถแปรงได้สะอาดทั่วจนถึงซี่ในสุด รวมถึงขนาดที่ไม่เหมาะกับช่องปากเด็ก และแปรงที่ขนนิ่มไม่สามารถขจัดคราบจุลินทรีย์ได้หมด</p>	-
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาจเพิ่มขึ้นว่า ได้เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัด กทม. สำรองเตียง 224 เตียง ให้มีการสำรองยา Favipiravir Molnupiravir Paxlovid และ Remdesivir ชุดตรวจหาเชื้อ ATK และเพิ่มศักยภาพการตรวจ RT-PCR ประมาณ 2,200 ราย/วัน สำรองวัคซีนโควิดโดยเฉพาะชนิด Bivalent ให้บริการทั้งในสถานพยาบาลของ กทม.และนอกสถานพยาบาล</p>	-
<p>วัคซีนป้องกันโควิดของญี่ปุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สธ.ญี่ปุ่น เตรียมอนุมัติวัคซีนโควิด 19 mRNA ชื่อ "โคจิโรน่า" อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ เป็นวัคซีนตัวแรกที่พัฒนาในญี่ปุ่น ดำเนินการโดย บ.ไดอิจิ ซันเกียว ที่หวังใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น</p>	-